

HỌC TIẾNG ANH QUA APP HIỆU QUẢ

Việc học tập qua App là cách đơn giản nhất mà cha mẹ có thể áp dụng cho con học tập vừa giảm chi phí vừa dễ dàng hướng dẫn con học. Nhưng học qua App cũng có một số hạn chế mà cha mẹ cần khắc phục để việc học đạt hiệu quả cao nhất. Chỉ cần sự kiên trì thường xuyên học tập thì việc học qua App tiếng Anh con bạn cũng sẽ thành công.

Hiện nay các App đều phát triển học liệu với đầy đủ các hình thức khác nhau: MP3, MP4, sách học kèm theo để cha mẹ lựa chọn và kết hợp giúp cho việc học hiệu quả hơn.

1. Ưu nhược điểm của việc học qua App tiếng anh

Ưu điểm:

- Các bài học, học liệu được thiết kế bài bản và theo trình độ rất tiện ích cho người học và cha mẹ hỗ trợ con học cũng dễ dàng sử dụng.
- Có thể học mọi lúc mọi nơi với thiết bị và có kết nối mạng internet
- Học được kỹ năng nghe – đọc – viết, riêng kỹ năng nói thì chỉ tương tác một chiều bằng cách đọc thành tiếng, tự nói lại theo câu truyện có sẵn trên App.
- Chi phí phù hợp với nhiều gia đình

Nhược điểm:

- Việc sử dụng thiết bị điện tử sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến mắt của trẻ, cần có cách phân bổ thời gian học phù hợp trong ngày và cho mỗi lứa tuổi để hạn chế tối đa ảnh hưởng không tốt cho mắt.
- Trẻ dễ sao nhãng bởi các ứng dụng khác trên thiết bị, cha mẹ cần học cùng con để đảm bảo kiểm soát việc học.

2. Hướng dẫn học hiệu quả

Bước 1: Tìm hiểu kỹ về các sản phẩm App tiếng Anh vì mỗi sản phẩm sẽ có ưu nhược điểm khác nhau, tùy theo mục tiêu của cha mẹ sẽ lựa chọn cho con sao cho phù hợp nhất. Tìm hiểu cách sử dụng, cách học đúng để phát huy tối đa hiệu quả của tác dụng đó. Lưu ý cha mẹ cần tìm các loại App tiếng Anh nào có nhiều tiện ích, có khối lượng lớn từ vựng để trẻ học, ưu tiên App có thể đọc nhiều như Razkid (Sp của Mỹ), Monkey Story (Sp của Việt Nam).

Bước 2: Khi đã có App tiếng Anh rồi thì kiên trì hướng dẫn con học thường xuyên mỗi ngày tùy theo điều kiện mỗi trẻ sẽ có lượng thời gian học khác nhau. Cha mẹ sẽ phân chia thời gian cho trẻ học chủ động trên App mỗi ngày rồi cho nghe lại thụ động bất kỳ lúc nào rảnh để ngấm sâu. Với trẻ nhỏ 0-4 tuổi ưu tiên cho con xem, nghe chứ chưa cần vội cho con đọc, với trẻ từ 5 tuổi trở lên thì bắt đầu tăng cường cho đọc nhiều để tăng lượng từ vựng, rồi cho con học các kỹ năng khác như đọc hiểu, làm bài quiz. Nước ta tiếng Anh là một ngoại ngữ do vậy song song với việc nghe tiếng Anh thì việc tích lũy từ vựng là rất quan trọng, điều kiện giao tiếp hạn chế do vậy chúng ta sẽ tập chung vào những kỹ năng có thể phát huy tối đa để tích lũy. Khi nào có điều kiện hoặc tích lũy đủ lớn có thể cho học kỹ năng giao tiếp với giáo viên bản ngữ hoặc giáo viên khác có chất lượng về kỹ năng nói. Kết hợp cho trẻ xem các chương trình tiếng Anh trên mạng hoặc kênh truyền hình tiếng Anh để phát triển kỹ năng nghe – nói. Có điều kiện thì kết hợp cho trẻ học online với giáo viên tiếng Anh hoặc đến trung tâm uy tín để học phản xạ nghe – nói thành thạo.

Bước 3: Trẻ từ 5 tuổi trở lên cho tập tô chữ theo sách, nhìn viết lại những gì được học trên App. Ban đầu có thể nhìn viết lại, sau nâng cao dần trình độ lên nghe viết lại, và cuối cùng tự viết luận theo quan điểm của bản thân về một chủ đề nào đó. Phần viết tự luận nếu muốn con viết hay thì chỉ có cách nhờ giáo viên có chuyên môn dạy trực tiếp hoặc sửa bài online cũng được.

Thực tế đã có rất nhiều cha mẹ mua App tiếng Anh cho con học nhưng họ chỉ duy trì được một thời gian lại từ bỏ, chuyển App khác rồi lại bỏ rất lãng phí về thời gian và tiền bạc. Vốn dĩ không phải học qua App không có tác dụng mà do cách cha mẹ áp dụng và hỗ trợ con chưa hợp lý dẫn đến con học không hiệu quả. Có rất nhiều phương pháp hay nhưng hiện nay hầu hết trẻ em Việt Nam vẫn chưa thể học và sử dụng được tiếng Anh, nguyên nhân sâu xa là do cách cha mẹ đồng hành với con. Dù học bằng cách nào mà cha mẹ cứ phó mặc cho con học thì không bao giờ thành công được, nếu có thì rất rất ít bạn làm được điều đó. Nên các bậc cha mẹ nên xác định tư tưởng là muốn con học tiếng Anh thành công thì bắt buộc phải dành thời gian dù ít dù nhiều cho con sẽ hiệu quả nhất ở giai đoạn đầu hình thành nề nếp cho trẻ. Hoặc

bằng cách khác cha mẹ không thể hỗ trợ con thì cha mẹ phải mất rất rất nhiều tiền, mất rất nhiều thời gian để cho con học mới giỏi tiếng Anh được.